

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบนโยบายในการประกาศเจตนารมณ์  
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวปณิชนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต สู่การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ปลุกฝังจิตสำนึก มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาจิตสำนึก เกิดสามัคคีธรรมในองค์กร จากการปฏิบัติหน้าที่และมีการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2




**โปร่งใส ใจเป็นธรรม  
น้อมนำหลักความพอเพียง**

**NO!!  
GIFT POLICY**

**“งดให้ งดรับ”**

นางสาวปณนุช ดวงศรี  
ผอ.สพป.ระยอง เขต 2

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด



## ภาพประกอบการปลูกจิตสำนึก หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปิดประกาศเจตนาธรรมเนียมงดรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (No Gift Policy) บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมและตามกลุ่มต่างๆ ของทุกกลุ่มเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



หน้าห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์



หน้าห้องกลุ่มงานต่างๆ



หน้าห้องกลุ่มงานต่างๆ



## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ขับเคลื่อนนโยบายการให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลเพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ  
และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

